

ครูปฐมวัย สพป.นศ.2 อบรมต่อยอดสะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์การคำนวณ รักษาสภาพทรานวิทยาการศึกษานอยพระราชทาน

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.ค. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
อบรมครูปฐมวัยต่อยอดสะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์การคำนวณเฉพาะทาง ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2)
เป็นประธานเปิด มีโรงเรียนที่รักษาสภาพทรานวิทยาการศึกษานอย จำนวน 50 โรงเรียน ผู้เขารวมอบรมกว่า 130
คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางกรรณา โชติวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เจ้าของโครงการ เปิดเผยว่า
การอบรมดังกล่าวเพื่อรักษาสภาพทรานวิทยาการศึกษานอยพระราช 3 ปี และ 5 ปี
ของโรงเรียนที่รวมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอยประเทศไทย
ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์นอยประเทศไทย จำนวน 50 โรงเรียน และจะดำเนินการขยายผลให้ครบ
100 % ในปีงบประมาณ 2562 นี้ โดยจะดำเนินการอบรมครูโรงเรียนที่เปิดสอนปฐมวัย
ที่จะรวมโครงการใหม่อีกจำนวน 62 โรงเรียนในวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2562 นี้
เพื่อให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมและทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education:STEM Education)
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสู่ไทยแลนด์ 4.0

ด้าน ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานเปิด กล่าวว่า
การดำเนินการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ประ
เทศไทย ในสังกัด ให้ครบ 100 % ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต
ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงการสะเต็ม
สามารถใช้องค์ความรู้ และทักษะเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง การประกอบอาชีพในอนาคต

ข่าวโดย : จำเริญสุข ภูดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

โทร.0843971454